



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวัน ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สาธิตมศว จับมือ 13 ร.ร.ออสเตรเลีย พัฒนาการเรียนการสอน-งานวิจัย
ผู้บริหารระดับสูงจาก 13 โรงเรียนดังในประเทศออสเตรเลีย จับมือ สาธิต มศว เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง 3 ระดับ ทั้ง "ผู้บริหาร-ครู-นักเรียน" เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.นี้ เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่สังคมไทยในวง
กว้างต่อไป

ผศ.นพ.เฉลิมชัยบุญยะสิทธิ์พรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) กล่าวว่าในวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายนนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตรและปทุมวัน ที่ผู้บริหารระดับสูงจาก 13 โรงเรียนใน
ประเทศออสเตรเลียจะเดินทางมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ร.ร.สาธิต มศว ซึ่ง 13 โรงเรียนมา
จากรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรีย รัฐแทสเมเนียรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และรัฐควีนส์แลนด์

"การมาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ของบรรดาผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 13 แห่งนี้จะ
เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่สังคมไทยในวงกว้างต่อไป และทำให้ ร.ร.สาธิต มศว ได้เครือข่าย
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 13 โรงเรียนมีคุณภาพสูงในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ผมจะเสนอให้
สาธิต มศว ทั้ง 2 แห่งคือประสานมิตรและปทุมวัน ทำการตกลงกันใน 3 ระดับคือแลกเปลี่ยน
ผู้บริหาร แลกเปลี่ยนครูผู้สอน และแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยจะให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนบางส่วน
จากประเทศไทยไปอยู่ที่โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย และให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน
บางส่วนจากประเทศออสเตรเลียมาเรียนรู้ชีวิตในโรงเรียนสาธิต มศว" ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าว

ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่าจุดเด่นของโรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียนมีความหลากหลายครบถ้วนทั้งระบบ
การศึกษาของประเทศออสเตรเลียทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างและหลากหลาย สิ่งนี้จะเกิดประโยชน์
กับเราอย่างมาก ซึ่งมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ทั้งในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก มีทั้ง
โรงเรียนชายล้วน หญิงล้วน และสหศึกษา การคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยในแต่ละรัฐมีความแตกต่าง
กัน